

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tại huyện Yên Châu

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý.

Kính thưa các quý vị cử tri!

Trước tiên, cho phép tôi xin được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc tới các vị đại biểu, quý vị cử tri.

Tên tôi là Lường Trung Hiếu, sinh 1981, dân tộc Thái; Quê quán xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; trong 18 năm công tác tôi đã trải qua các môi trường công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến tỉnh và có nhiều thời gian gắn bó với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hiện nay, tôi đang là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Sự trưởng thành của tôi hôm nay là có sự hậu thuẫn rất lớn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cử tri, đặc biệt là cử tri nơi tôi đã từng sinh sống và công tác.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được tiếp xúc cử tri dành cho các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại mảnh đất Yên Châu anh hùng, có lịch sử, giàu truyền thống cách mạng, là huyện có nhiều đóng góp trong chống giặc ngoại xâm và bảo vệ đất nước. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Yên Châu luôn xuất hiện các nhân vật trí thức, nhân tài, có nhiều đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực từ trung ương đến địa phương. Địa danh Yên Châu với thương hiệu xoài thơm, chuối ngọt, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Giờ đây, Yên Châu là huyện phát triển khá của tỉnh, là huyện trọng điểm về phát triển nông nghiệp, với trên 10.000 ha cây ăn quả, là huyện đi đầu của tỉnh trong tổ chức sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện để xuất khẩu sản phẩm nông sản như xoài, nhãn, chuối, ... sang các thị trường quốc tế và các chuỗi tiêu thụ trong nước.

Kính thưa các đồng chí và quý vị cử tri!

Qua nghiên cứu các tài liệu và nắm tình hình thực tiễn tôi nhận thấy các xã của huyện Yên Châu có nhiều điểm tương đồng, là các địa phương có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt bằng nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, toàn diện trên các lĩnh vực. Nhân dân đã thay đổi tập quán canh tác, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tiềm năng thế mạnh từng địa phương như trồng mận, nhãn, xoài, bưởi, chanh leo... thay thế cho cây ngô, cây sắn có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, theo hướng sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt qua các năm, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đều. Song bên cạnh kết quả đó, các địa phương và đồng bào đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định đó là: giao thông liên bản còn khó khăn, một số hạ tầng được đầu tư đã xuống cấp như nước sinh hoạt, thủy lợi, trình độ dân trí giữa các vùng chưa đồng đều, liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa thực sự bền chặt, cơ sở kinh tế trên địa bàn chưa nhiều, hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, an ninh trật tự còn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp. Những khó khăn đó tôi luôn thấu hiểu, đó cũng là những trở ngại của cá nhân tôi và các đồng chí lãnh đạo mong muốn xây dựng huyện Yên Châu ngày càng phát triển.

Kính thưa các đồng chí và quý cử tri!

Tôi nhận thức rất sâu sắc, Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở tỉnh Sơn La, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân Sơn La và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Được cấp uỷ đồng ý, được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử,

được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hơn nữa được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử tại huyện Yên Châu, mảnh đất anh hùng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, được gần gũi, gắn bó với đồng bào của huyện - nơi tôi tròn 60 tháng đã từng công tác, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự lớn cho bản thân và gia đình tôi, cho cơ quan đơn vị tôi công tác, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân và cử tri huyện Yên Châu.

Kính thưa các đồng chí và quý vị cử tri!

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với chức trách nhiệm vụ được giao, với trách nhiệm của đại biểu dân cử, tôi sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để thực hiện chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và tập trung vào một số nội dung mang tính xuyên suốt như sau:

Một là, thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Trong đó trọng tâm là tham gia vào các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khi quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, các hoạt động ban hành các chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham gia tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của người dân ở vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em. Với trách nhiệm của mình, cùng các đại biểu khác, tôi sẽ luôn hướng tới việc lồng ghép Giới vào quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng, giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới.

Hai là, luôn gắn bó mật thiết với cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát cơ sở để báo cáo hoạt động, tiếp nhận tâm nguyện, chia sẻ thông tin với cử tri; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời với tỉnh và kiến nghị với các cơ quan hữu quan giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri. Kịp thời trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền hoặc được cơ quan có thẩm quyền trả lời; khẩn trương nghiên cứu và chuyển đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết những khiếu nại, tố cáo của nhân dân và theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết.

Ba là, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, kỹ năng đại biểu, kỹ năng nghị trường và các kỹ năng khác. Gương mẫu trong công việc và cuộc sống, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của người đại biểu, người cán bộ, đảng viên. Giáo dục gia đình và người thân thực sự gương mẫu về mọi mặt, quan hệ mật thiết với khu dân cư và nơi công tác.

Bốn là, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, tôi sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong điều kiện, khả năng cương vị công tác của mình, tôi sẽ cố gắng đóng góp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn của tỉnh, trong đó có huyện Yên Châu của chúng ta, nhất là chính sách, chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, liên quan đến đời sống của người nông dân; cùng với các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng

với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và địa phương kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, ủng hộ, sớm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm là, với trách nhiệm là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, tôi sẽ cùng với tập thể và tổ chức Hội Nông dân các cấp tiếp tục xây dựng mẫu người cán Hội Nông dân trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội đó là “*thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân*”. Tập trung triển khai các phong trào thi đua trong giai cấp nông dân đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Là người đứng đầu tổ chức Hội Nông dân của tỉnh trong tôi lúc nào cũng luôn trăn trở và tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người nông dân như các vấn đề về việc làm, thu nhập, nguồn vốn, sơ chế, chế biến bảo quản nông sản, dịch vụ đầu vào và thị trường đầu ra cho sản phẩm nông sản, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn... Tôi sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hội, để thiết lập kênh thông tin nắm tình hình nông dân, nông thôn một cách đồng bộ, kịp thời để hỗ trợ kịp thời cho người nông dân.

Tôi rất mong toàn thể cử tri và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương ủng hộ cho tôi, để tôi tự tin, có điều kiện phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chương trình hành động của mình và các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đặc biệt là phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh, của huyện và với đồng bào các dân tộc vùng khó khăn.

Tôi trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu mà cử tri, nhân dân đã dành cho Hội Nông dân các cấp nói chung và cá nhân tôi nói riêng, đã giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua. Tôi xin hứa sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền để tạo sự đồng thuận cao nhất trong xã hội để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, sẽ cùng với huyện Yên Châu tiếp tục phát triển thành địa phương có giá trị cao trong sản xuất ngành nông nghiệp, có nhiều vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trở thành huyện trọng điểm quan trọng về phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, xã và các cơ quan liên quan đã tổ chức hội nghị, chuẩn bị chương trình và tài liệu rất chu đáo để chúng tôi có điều kiện được bày tỏ sự chân thành và mong muốn của mình. Đặc biệt, tôi rất trân trọng cảm ơn các cử tri đã tới dự hội nghị để cho tôi được gặp gỡ, được lắng nghe ý kiến cử tri và rất mong muốn được gặp lại cử tri trong thời gian tới.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và quý vị cử tri sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 23/5 tới đây thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT



Lương Trung Hiếu